

BWG - เก็บขยะ ที่อยู่ในจุดต่ำๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีสจั่วหัว...

แค่เปิดตลาดในวันวาน ก็หลุด 1520 ได้ง่ายๆ และเป็น หลุดแล้ว หลุดเลย เสียด้วยนะนั่น แต่ก็หลายๆ ท่าน ก็อาจจะไม่แปลกใจอะไรหรอกมั้งว่า หลุด 1520 ทำไม่ลงแรงจิ่ง ถ้าตามที่เรากล่าวกันทุกเช้าแล้วนั้น หลายๆ ท่านก็น่าจะเข้าใจ และเห็นภาพมาก่อนหน้าแล้ว... แม้ว่าเราอยากขอให้ลงไปแค่ ในพื้นที่ 1520-1515 น่าจะสวยกว่า หรือ ร้ายๆ หน่อย ไม่ควรต่ำกว่า 1506 ไร่ อะไร ที่เคยกล่าวไว้ในเรื่องของโครงสร้างราคา ก็ยังน่าจะคาดหวังในแนวโน้มเชิงบวกได้... แต่เนิ่นเหมือนแว่วว่าจะไม่ได้ตั้งใจ หรือ ไม่ได้ตามที่คาดหวัง การต่ำกว่า 1520 ในครั้งนี้ อาจจะมีปัญหาในโครงสร้างเชิงลบที่แทรกซ้อนอยู่ แล้วต่อให้มีการคาดหวัง หรือ มีใครที่จะมองว่า ไม่น่าจะมีการทำจุดต่ำสุดใหม่ หรือ มีการหลุด 1461 ลงไปนั้น ก็อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้เหมือนกันนะเนี่ย... ก็อย่างที่เห็นเมฆกล่าวไว้วันนั้นแหละครับว่า หากจะมีการยืน 1520 ไม่ได้จริงๆ ก็ต้องเริ่มพิจารณาไว้ก่อนแล้วว่า ที่คาดหวังคลื่น 4 อาจจะไม่ใช่คลื่น 4 หรือเปล่า... อาจจะต้องเอาภาพเดิมๆ ที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านั้น กลับเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขการวิเคราะห์อีกครั้ง นี่ถ้าวันนี้ เกิดลงต่ำกว่า 1500 ด้วยแล้วนั้น การลงแรงๆ หรือ ลงลึกๆ อย่างวันวาน ก็พร้อมจะเกิดได้อยู่นะ เรียกว่า ช่องว่างที่เราได้สร้างไว้ นั้น การอ่อนตัวลงมาอยู่ในช่องว่างนั้น ก็ย่อมเป็นเรื่องที่เราได้คาดไว้แล้ว... ที่นี้ ก็ต้องอยู่ที่กลยุทธ์ ที่เราต้องจัดการกับพอร์ตแล้วละ ก็ยังพอได้นะสำหรับท่านที่จะเน้นลงทุนระยะยาวๆ แต่ถ้าปรับพอร์ตบ้างก็ดี ส่วนคนที่เล่นรอบ เล่นเก็งกำไร ก็อาจจะต้องหยุด (ชั่วคราว) เพื่อรอดูอาการอีกที

ดูตามเกม...

เห็นอาการของวันวานแล้ว ก็เปิดกราฟดู ก็เหมือนว่า เกมนี้ อาจจะยังมีดี ให้ได้ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะ แถมราคาในระดับแถวๆ นี้ ก็ยังไม่เรียกว่า อยู่ในระดับสูงมากเกินไปเท่าไร

แนวรับ : ...0.71-0.70 หรือ ยืน 0.73 ได้ ก็น่าตาม

เป้าหมาย : ...0.80-0.85 ผ่านได้ ก็มีลุ้น 1.00-1.05

Price Chart...(BWG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BWG... พอเห็นราคาหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำๆ แล้วกำลังจะเล่นทางขึ้น แถมมีเครื่องมือที่ใช้อ่านแนวโน้มระยะสั้น ก็บ่งชี้ในทิศทางเชิงบวก... การจะคาดหวังถึงรูปแบบราคา ที่เป็น รูปถั่ว ก็น่าจะคาดหวังได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะขึ้นแรงๆ หรือขึ้นได้เร็ว... อาจจะเป็นการค่อยๆ ขึ้น หรือค่อยเป็นค่อยไป ก็ลองๆ วันแตรน ด้วย เครื่องมืออ่านแนวโน้มตามภาพนี้ก็แล้วกันนะครับ โดยตั้งค่าไว้ที่ 25 วัน นะ แบบมาตรฐานที่บอกว่า เล่นตามถ้ามีสัญญาณซื้อ แล้วขาย เมื่อมีสัญญาณขาย แม้ไม่ได้ซื้อในราคาต่ำที่สุด และ ไม่ได้ขายในราคาที่สูงที่สุด แต่ ซื้อและขาย ผลออกมา น่าจะต้องเป็นกำไรมากกว่า ไม่ว่าจะกำไรมากกำไรน้อยเราไม่รู้ แต่ก็ทำตามไว้ก่อน